



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

\*\*\*\*\*

**สวจ.ขอเชิญบุคลากร มรพส.ร่วมอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์**

ผศ.ชนิกานต์ คุ่มนุก ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. เปิดเผยว่า สวจ.มีทิศทางและนโยบายที่มุ่งการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับสากลให้ได้รับการยอมรับ โดยมีเป้าหมายว่ามีจำนวนผลงานวิจัยและนักวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สอดคล้องกับการจัดอบรมของสมาคมนักวิจัย (The Association of Researchers) ในหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยฯ และหลักสูตรเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการฯ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://research.psu.ac.th/> หรือสอบถามได้ที่ โทร.๐-๕๕๒๖๗๐๓๘

**ควจ.เปิดฉาก “รับน้องใหม่” มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และรักษาประเพณีที่ดีงาม**



คณะวิทยาการการจัดการ จัดพิธีปฐมนิเทศและละลายพฤติกรรมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาใหม่รู้ถึงการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาการการจัดการ

นอกจากนี้ เป็นการต้อนรับน้องใหม่ชาวแสด-ดำ ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน อย่างปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงและสิ่งมีนเมา ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในคณะ สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้ง เป็นการรักษาประเพณีรับน้องใหม่ที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

## ศธ.กำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสามัคคีของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่น้อง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีการต้อนรับและการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดั่งงาม อีกทั้งลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนา นิสิตนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

๑.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมีนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียนการสอน

๒.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ควรอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำแนะนำกำกับดูแล ปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดั่งงาม

๓.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมัติหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากคณะ องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และรุ่นพี่ กำชับการจัดกิจกรรมต้อนรับให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

## ساب.เร่งรัดการสั่งซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ แจ้งให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือให้แก่ ๖ คณะ ซึ่งมี ๓ คณะดำเนินการสั่งซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และนำขึ้นชั้นให้บริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะที่ยังไม่ได้สั่งซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยอาจารย์สามารถกรอกแบบฟอร์มเสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือได้ที่ คณะที่สังกัด/จุดบริการต่างๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ / ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว หรือ Download แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ <http://library.psu.ac.th/> และส่งคืนที่คณะเพื่อเสนอต่อคณบดีได้รับทราบและพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และส่งมายังสำนักวิทยบริการฯ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้ต่อไป

หากเกินระยะเวลาที่กำหนดสำนักวิทยบริการฯ จะขออนุญาตสั่งซื้อหนังสือให้ตรงและสอดคล้องตามหลักสูตรและการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่เปิดสอน และหนังสือที่ดำเนินการทางเทคนิคเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายชื่อ/รายการให้แก่คณะ/สาขาวิชาที่สั่งซื้อ /เสนอแนะผ่านเว็บไซต์ <http://opac-library.psu.ac.th> และ E-mail ของอาจารย์ผู้สั่งซื้อ / ผู้เสนอแนะเป็นระยะๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉราพร แยมเหม็น เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๖๖๓๘๖ ภายใน ๗๑๑๘

**ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างภาคเรียน มรพส.** เปิดรับสมัครนักศึกษาที่พึงประสงค์ทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดย download ใบสมัครได้ที่ <http://saf.psu.ac.th/2551/Guidance/>